



**LIÊN HIỆP HỘI VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM**

THƯ KÊU GỌI TÀI TRỢ
V/v Tài trợ cuộc thi “Nụ cười Siêu nhân”

Kính gửi: Quý Công ty, Tổ chức và các nhà hảo tâm

Đối với người phụ nữ, làm mẹ là thiên chức, những đứa con được sinh ra là kết tinh hạnh phúc và niềm tự hào của họ. Bởi vậy, “khoe con” là bản năng và là quyền của người làm mẹ. Nhưng với những người mẹ có con là trẻ bại não, điều tưởng chừng hiển nhiên ấy lại vô cùng khó khăn. Để có thể đưa con ra ngoài hay chỉ đơn giản là đăng một tấm hình của con lên mạng xã hội, họ phải vượt qua rào cản tâm lý của chính mình để chấp nhận và cùng con hòa nhập.

Với mong muốn khích lệ các gia đình tự tin đưa con ra ngoài xã hội, ghi lại khoảnh khắc vui tươi của con, lan tỏa năng lượng tích cực, đồng thời tạo sân chơi để các trẻ và gia đình cùng nhau giao lưu, từ năm 2022, Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam đã tổ chức cuộc thi “Nụ cười Siêu nhân” cho trẻ bại não. Trải qua 2 mùa, cuộc thi đã nhận được gần 350 bài dự thi của các em gửi về, ghi dấu những khoảnh khắc hồn nhiên, tươi tắn nhất của các em, là kỷ niệm quý giá của mỗi gia đình trên hành trình lớn lên của trẻ. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện, một nguồn năng lượng tích cực mà Gia đình siêu nhân muốn gửi đến mọi người. Cuộc thi được truyền thông trên fanpage và website chính thức của Hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác, trở thành hoạt động thường niên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trong cộng đồng trẻ em bại não.

Thông tin về cuộc thi qua các năm được cập nhật tại: <https://cpfav.org.vn/cuoc-thi-anh-online-nu-cuoi-sieu-nhan/>

Tiếp nối thành công đó, năm 2024, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, CPFVAV quyết định tổ chức mùa thứ ba của cuộc thi “Nụ cười Siêu nhân”. Chúng tôi mong mọi có được sự đồng hành từ Quý Công ty, Tổ chức và các nhà hảo tâm tài trợ cho cuộc thi để mùa thứ ba được diễn ra thành công tốt đẹp.

Tổng kêu gọi tài trợ: 10,000,000 đồng

(Viết bằng chữ: Mười triệu đồng)

Quyền lợi của Nhà tài trợ:

- Danh xưng chính thức suốt cuộc thi và có bài truyền thông giới thiệu riêng về đơn vị tài trợ trước thời điểm công bố kết quả, được truyền thông hình ảnh của tổ chức, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

- Logo xuất hiện trên các hình ảnh truyền thông chính thức của cuộc thi.

- Được kết nối và trao đi giá trị tinh thần to lớn đến cộng đồng trẻ bại não.
- Được thực hiện hoạt động xã hội với tiêu chí: đúng đối tượng, hiệu quả, minh bạch về thông tin và tài chính.
- Nhận được chứng nhận tôn vinh từ cộng đồng.

Mọi sự hỗ trợ cho Cuộc thi xin được liên hệ:

Số điện thoại: 0968.22.09.17

Văn phòng Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam – số 1074 La Thành, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!



HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM

Địa chỉ: số 1074 Đê La Thành, P. Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại Văn phòng Hội: 0968 22 09 17

Số tài khoản nhận ủng hộ: 0610 MBBank – Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam

Email: vanphong.cpfav@gmail.com

Website: <https://cpfav.org.vn/>